

(สำเนา)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2561

ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายแฉล้ม มาบขุนทด	ประธานสภา	แฉล้ม มาบขุนทด
2	นายสบาย ทองรักษ์	รองประธานสภา	สบาย ทองรักษ์
3	นายอุดร หาญณรงค์	เลขาธิการสภา	อุดร หาญณรงค์
4	นายลำพันธ์ แพวขุนทด	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1	ลำพันธ์ แพวขุนทด
5	นายคุณ ป้อพันธ์ดุง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2	คุณ ป้อพันธ์ดุง
6	นายทวิ บุญขุนทด	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2	ทวิ บุญขุนทด
7	นายจำนอง บุญขุนทด	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3	จำนอง บุญขุนทด
8	นายสำเร็จ นนขุนทด	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4	สำเร็จ นนขุนทด
9	นายกลม เรียบขุนทด	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5	กลม เรียบขุนทด
10	นายอุทัย คล้อยชัยภูมิ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6	อุทัย คล้อยชัยภูมิ
11	นายรุ่งศักดิ์ พ้าคุ้ม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6	รุ่งศักดิ์ พ้าคุ้ม
12	นายชัยวัฒน์ ชาติเผือก	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7	ชัยวัฒน์ ชาติเผือก
13	นางจรัสศรี ชาญสูงเนิน	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7	จรัสศรี ชาญสูงเนิน
14	นายวัฒน์กุล กลิ่นหวาน	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8	วัฒน์กุล กลิ่นหวาน
15	นายวิวัฒน์ ขานสันเทียะ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9	วิวัฒน์ ขานสันเทียะ
16	นายสมพงษ์ เพชรนอก	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10	สมพงษ์ เพชรนอก
17	นายธวัชชัย เปรมเพชร	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10	ธวัชชัย เปรมเพชร
18	นายอนุสร ญาณรักษ์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11	อนุสร ญาณรักษ์

ผู้ไม่มาประชุม

1	นายจำลอง ประทุมวงศ์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
2	นายคมกฤษ หงษ์ขุนทด	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
3	นายสุพล ช่างโคกสูง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8

ผู้เข้าร่วมประชุม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายอำนาจ พงษ์ด้วง	นายก อบต.	อำนาจ พงษ์ด้วง
2	นายชัยพร กลิ่นจันทร์	รองนายกคนที่ 2	ชัยพร กลิ่นจันทร์
4	นางอุษา อาบสุวรรณ	หัวหน้าสำนักปลัดฯ	อุษา อาบสุวรรณ
5	นายคงเดช ป้อมจตุรัส	นักจัดการงานทั่วไป	คงเดช ป้อมจตุรัส
6	นางสาวรดา พละศิลา	นิติกร	รดา พละศิลา
7	นางดาวรุ่ง ณะสีเสน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ดาวรุ่ง ณะสีเสน
8	นายศุภวิช นิจประทุม	ผอ. กองช่าง	ศุภวิช นิจประทุม

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม (ไม่มี)

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

วาระที่ 1	เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ไม่มี)
มติที่ประชุม	รับทราบ
วาระที่ 2	เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562
มติที่ประชุม	เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา 17 เสียง (ประธานงดออกเสียง)
วาระที่ 3	เรื่องกระทู้ถาม (ไม่มี)
มติที่ประชุม	รับทราบ
วาระที่ 4	เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 4.1 การประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร้างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ได้มีมติเลือกคณะกรรมการ แปรรูปที่ดินร้างข้อบัญญัติฯ ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ซึ่งเลขานุการสภาฯ ได้นำคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ประชุมเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาฯ เพื่อให้เลือกประธานและ เลขานุการคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ปรากฏว่า เป็นนายสัมพันธ์ แพรขุนทด เป็นประธานคณะกรรมการ และนายวัฒน์กุล กลิ่นหวาน เป็นกรรมการ เลขานุการ และนางจรัสศรี ชาญสูงเนิน เป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการแปรรูป ที่ดินได้รายงานการแปรรูปที่ดินต่อประธานสภา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 และ ประธานสภาฯ ได้รายงานให้สมาชิกสภาฯ ได้ทราบแล้ว

ตามหนังสือ...

ตามหนังสือ ที่ ชย(ส.อบต.)81201/ว 18 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 พร้อมได้
แจ้งให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาได้ทราบ ตามหนังสือ ที่
ชัย(ส.อบต.)81201/ว 19 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ด้วยแล้วสำหรับความ
โดยละเอียดนั้น จะได้ให้คณะกรรมการแปรรูปที่ดินรายงานให้สภาทราบในวาระ
ถัดไป

มติที่ประชุม

วาระที่ 5

รับทราบ

เรื่องที่เสนอใหม่

5.1 ญัตติเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ
งบประมาณ พ.ศ. 2563

วาระสอง แปรญัตติ

ประธานสภา อบต.

โดย นายแฉล้ม มาบขุนทด ได้ให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อภิปราย

สมาชิก อบต.

โดย นายสำพันธ์ แพบขุนทด ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ อภิปรายว่า
ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ได้กำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติคณะกรรมการคณะกรรมการ ในวันที่
14 - 16 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น. ในแต่ละวัน นั้น
ปรากฏว่าในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีสมาชิกสภา ท่านใดได้เสนอคำแปรญัตติ
เมื่อไม่มีสมาชิกสภา เสนอคำแปรญัตติ คณะกรรมการได้อ่านร่างข้อบัญญัติ
ในวันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น. ในแต่ละวัน
ครบถ้วนแล้ว ได้ถามในที่ประชุมว่า เห็นชอบคงไว้ร่างเดิมเพื่อตรา เป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อที่จะได้รายงานให้
ประธานสภา ทราบ ซึ่งประธานสภา จะได้ส่งรายงานนี้แก่สมาชิกสภา ทราบ
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณาในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เพื่อที่
ประชุมสภา จักได้พิจารณาเห็นชอบต่อไป

วาระสาม ลงมติ

ประธานสภา อบต.

โดย นายแฉล้ม มาบขุนทด ถามที่ประชุมสภา ว่า เห็นชอบให้คงไว้ร่างเดิมแห่ง
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หรือไม่

มติที่ประชุม

เห็นชอบ 17 เสียง

ไม่เห็นชอบ 0 เสียง

งดออกเสียง 1 เสียง

วาระที่ 6...

วาระที่ 6	เรื่องอื่นๆ
ประธานสภา อบต.	โดยนายแฉล้ม มาบขุนทด ได้อนุญาตสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมอภิปรายตามลำดับดังนี้
นายก อบต.	โดยนายอำนาจ พงษ์ด้วง ได้อภิปรายว่า ขอขอบสภาฯ ที่ได้เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจะรีบดำเนินการตามข้อบัญญัติฯ ต่อไป
สมาชิกสภาฯ	-ขอบคุณสมาชิกสภาฯ ที่มีส่วนร่วมดำเนินงานตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ซึ่งสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
สมาชิกสภาฯ	โดย นายธวัชชัย เปรมเพชร ส.อบต. หมู่ 10 ได้อภิปรายว่า ให้ผู้บริหารจัดหางบประมาณขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำในหมู่บ้านใหม่สามัคคี คุ้มบ้าน นายทองเนตร เพราะชาวบ้านใช้มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าชั่วคราว จึงเป็นสาเหตุที่ต้องชำระค่าไฟฟ้าที่มีอัตราที่สูงกว่าปกติ หากมีสายไฟฟ้าแรงต่ำพาดผ่าน ก็จะสามารถขอมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าแบบถาวรได้
สมาชิกสภาฯ	โดย นายสมพงษ์ เพชรนอก ส.อบต. หมู่ 10 ได้อภิปราย ระบบประปาหมู่บ้านใหม่สามัคคี ก็เช่นเดียวกัน ไม่มีหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นการเฉพาะ การไฟฟ้าบ่าเหน็จณรงค์จึงไม่สามารถลงมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าแบบถาวรได้ ปัจจุบันใช้มิเตอร์แบบชั่วคราว ค่าไฟฟ้าก็จะมีอัตราที่สูงกว่าปกติ ปัจจุบันแบกรับชำระค่าไฟฟ้าเดือนละประมาณ 6,000 บาทต่อเดือน การเก็บค่าบริการค่าน้ำไม่เพียงพอต่อภาระค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน เมื่อก่อนมีทุนสำรองค่าใช้จ่าย ปัจจุบันนี้ได้สำรองค่าไฟฟ้าหมดแล้ว
สมาชิกสภาฯ	โดย นายรุ่งศักดิ์ พ้าคุ้ม ส.อบต. หมู่ 6 ได้อภิปรายว่า ที่มีโครงการจะจ่ายขาดเงินสะสมนั้น เมื่อไหร่จะดำเนินการได้
นางอุษา อาบสุวรรณ	หัวหน้าสำนักปลัดฯ ตอบแทนผู้บริหารว่า การที่จะดำเนินจ่ายขาดเงินสะสมได้นั้นจะต้องให้ปีงบประมาณในปีปัจจุบันก่อน
สมาชิกสภาฯ	โดย นายวัฒนกุล กลิ่นหวาน ส.อบต. หมู่ 8 อภิปรายว่า หากสมาชิกสภาฯ ประสงค์ที่จะอภิปราย ก็ให้ยกมือขออนุญาตต่อประธานสภาฯ เพื่อที่จะได้มีบันทึกในรายงานการประชุมสภาฯ
สมาชิกสภาฯ	โดย นายอนุสร ญาณรัักษ์ ส.อบต. หมู่ 11 อภิปรายสอบถามว่า โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย รพ.สต. บ้านปากจาบ-ลำคันทน์ หมู่ 11 กว้าง 4 เมตร ยาว 416 เมตร หนา 0.10 เมตร ดำเนินการถึงขั้นใดแล้ว
นายศุภรัช นิจประทุม	ผู้อำนวยการกองช่าง อภิปรายตอบแทนผู้บริหารว่า กำลังจัดทำราคากลาง

สมาชิกสภาฯ...

- สมาชิกสภาฯ โดย นายสมพงษ์ เพชรนอก ส.อบต. หมู่ 10 ได้อภิปรายว่า ถนนบางสายที่บริษัท กังหันลมวิ่งผ่านในช่วงที่กำลังก่อสร้าง นั้น เป็นเหตุให้ถนนชำรุด หรือถนนที่บริษัท กังหันตัดผ่านใหม่ นั้น หากชำรุดอยู่ในความรับผิดชอบของใคร
- นายก อบต. โดยนายอำนาจ พงษ์ด้วง ได้อภิปรายว่า ถนนที่อยู่ใน หมู่ 2, 3, 4 และ หมู่ 10 ตามกฎหมายเป็นถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือ ท้องถิ่น หากท้องถิ่นได้ขอความอนุเคราะห์ให้บริษัทกังหันลม เข้ามาดำเนินการ ซ่อมแซม ก็สามารถดำเนินการได้ ในอนาคตเมื่อมีรายได้จากการขายกระแสไฟฟ้า แล้ว ก็จะมีงบประมาณมาสู่ท้องถิ่น ซึ่งจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการก่อสร้าง และซ่อมแซมถนน เพื่อพิจารณาเห็นในการซ่อมแซมถนนแต่ละสายต่อไป
- สมาชิกสภาฯ โดย นายธวัชชัย เปรมเพชร ส.อบต. หมู่ 10 ได้อภิปรายว่า หมู่บ้านที่ประสบ ปัญหาภัยแล้ง จะดำเนินการอย่างไร ซึ่งหลายหมู่บ้านได้ยื่นโครงการระบบประปา ผิวดิน ให้ผู้บริหารเพื่อรองรับไว้แก้ปัญหาภัยแล้งแล้ว
- นายก อบต. โดยนายอำนาจ พงษ์ด้วง ได้อภิปรายว่า นายอำเภอบำเหน็จณรงค์ ได้แจ้งมาว่า ในงบประมาณปี 62 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิมีงบประมาณมากกว่า 200 ล้าน ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยให้จัดทำงบประมาณขอในส่วนนี้ได้เร็ว ก็จะได้ ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันต่อไป
- นายกเทศฯ ป้อมจตุรัส นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ ได้อภิปรายแทนผู้บริหารว่า การที่จะสอบถาม เรื่องใดที่เป็นเรื่องสำคัญ หรือที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ และเรื่องใดที่อยู่ในข้อบัญญัติ ตำบล ก็ให้สมาชิกสภาฯ ยื่นกระทู้ถาม เพื่อให้ผู้บริหารจักได้เตรียมข้อมูลมาตอบ ต่อข้อซักถามนั้น
- สมาชิกสภาฯ โดย นายวัฒนกุล กลิ่นหวาน ส.อบต. หมู่ 8 อภิปรายว่า เรื่องกระทู้ถามนั้น ให้ ประธานสภาฯ ได้ชี้แจงหรือแนะนำสมาชิกสภาฯ กระทู้ถามคืออะไร และรับ เอกสารเพื่อยื่นกระทู้ถามได้ที่ใด
- ประธานสภาฯ อบต. โดยนายแจ่ม มาบขุนทด ได้ตอบว่า มีแบบฟอร์มที่เป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 สามารถขอรับแบบได้ที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือ เลขานุการสภาฯ ได้ สำหรับการถามกระทู้สดในระหว่างการประชุมนั้น ผู้บริหาร อาจสงวนสิทธิ์ ไม่ตอบคำถามกระทู้นั้นได้
- ประธานสภาฯ อบต. โดยนายแจ่ม มาบขุนทด ได้ถามในที่ประชุมสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย อีกหรือไม่ จึงให้เลขานุการสภาฯ อ่านประกาศปิดประชุมสภาฯ พร้อมกล่าวปิด ประชุมสภาฯ

ปิดประชุมเวลา 12.05 น.

(ลงชื่อ)...

(ลงชื่อ) อุดร หาญณรงค์ ผู้จัดรายงานการประชุม
 (นายอุดร หาญณรงค์)
 เลขานุการสภา อบต. โคกเพชรพัฒนา

(ลงชื่อ) แฉล้ม มาบขุนทด ผู้ตรวจรายงานการประชุม
 (นายแฉล้ม มาบขุนทด)
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา

รายชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) กลม เรียบขุนทด
 (นายกลม เรียบขุนทด)
 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5

(ลงชื่อ) อุทัย คล้อยชัยภูมิ
 (นายอุทัย คล้อยชัยภูมิ)
 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6

(ลงชื่อ) วัฒนกุล กลิ่นหวาน
 (นายวัฒนกุล กลิ่นหวาน)
 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8